
 
 
 
 
 
 

 
 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา 
พิจารณาความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธกิารและคณะทํางานคณะตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เม่ือวันพุธท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย 
ประธาน กมธ. การศึกษา เปนประธานการประชมุ โดยไดมีการพิจารณาความคืบหนาเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

 พิจารณาการเดินทางไปประชุมทวิภาคีตางประเทศ  
นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการ กลาววา จากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 

ทราบวา ไดมีการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณสําหรับสมาชิกวุฒิสภาในการเดินทางไปประชุมทวิ
ภาคี ณ ตางประเทศ ซึ่งกระบวนการติดตอประสานงานและขั้นตอนท่ีตองดําเนินการตาง ๆ ตอง
ใชเวลาในการดําเนินการพอสมควร ดังน้ัน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว ใน
เบ้ืองตนท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรเดินทางไปประชุมทวิภาคีเพื่อแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา ณ กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และหากมีงบประมาณ
คงเหลือก็อาจเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความรวมมือใน
การจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรระบบขนสงทางราง หลักสูตรชางอากาศ
ยาน และหลักสูตรอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่อง AI เพื่อขับเคล่ือนและผลักดันภารกิจการทําความรวมมือในการจัดการศึกษาสาย
อาชีวศึกษาใหมีความตอเน่ือง ดังน้ัน จึงมอบหมายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาประสานการดําเนินงานกับฝาย
เลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาวตอไป 

 ความพรอมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและการจัดเสวนารับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ระหวางวันท่ี ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดราชบุรี 

 นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะท่ีไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมในการประสานงานและ
เตรียมความพรอมในการเดินทางไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน และการจัดเสวนาโครงการรับฟง
ความคิดเห็นเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... (ครั้งท่ี ๒) ระหวางวันท่ี ๓๐ 
– ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดราชบุรี นั้น ขณะนี้การดําเนินการและการประสานงานตาง ๆ 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความพรอมในระดับท่ีนาพอใจ การเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
ตาง ๆ มีการประสานงานและไดรับการตอบรับเปนอยางดี สําหรับในสวนของการจัดการเสวนา
นั้น ท่ีประชุมเห็นวาสัดสวนของผูเขารวมการเสวนาตองมีความเหมาะสมและตองเปนบุคลากร         

ฉบับท่ี ๐๒/๒๕๖๓ วันพุธท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 



- ๒ - 
 

ภาพ – ขาว โดย วิชชยา - นพรินทร 

ในทุกกลุมการศึกษา ท้ังกลุมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน 
และการศึกษาพระปริยัติธรรม ดังนั้น เพ่ือใหการเดินทางและการจัดการเสวนาดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย ท่ีประชุม
พิจารณาแลวเห็นควรใหมีการประชุมนอกรอบเพ่ือเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว ในวันพุธท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓         
ณ จังหวัดราชบุรี โดยใหประธาน กมธ. เลขานุการ กมธ. และประธานคณะอนุ กมธ. ตาง ๆ รวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

 พิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑  
รองศาสตราจารยศักด์ิไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กลาววา 

คณะอนุกรรมาธิการไดพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา        
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงพบวามีปญหาหลายประเด็นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไมไดมีการ
ออกกฎ ระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว การขับเคลื่อนหรือ
การแกไขปญหาการอาชีวศึกษาจะเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรมได จําเปนตองอาศัยกฎหมาย
รองรับการดําเนินงานเพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น ท่ีประชุมจึงพิจารณาศึกษาและ
วิเคราะหพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือสรุปประเด็นปญหาอุปสรรค       
อันนําไปสูการใหขอสังเกตและขอเสนอเชิงนโยบายในการแกไขปญหาและการเสนอราง
กฎหมายหรือประเด็นขอกฎหมายในรายงานการพิจารณาศึกษาท่ีคณะอนุกรรมาธิการ
ดําเนินการ เรื่อง การวิเคราะหประเด็นขอกฎหมายท่ีมีผลกระทบตอการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ
จัดทํา ท้ังนี้ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวาประเด็นในสวนของการแกไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น      
อาจตองมีการยกระดับการสถาบันการอาชีวศึกษาใหเปนมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงชาติ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยกีฬา
แหงชาติ เนื่องจากเปนการจัดการศึกษาเฉพาะทางเชนเดียวกันมีหลักการแนวทาง และกรบวนการจัดการศึกษาท่ีเปนไป      
ในทิศทางเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาไดรับเอาขอสังเกตและความเห็นของท่ีประชุมไปพิจารณา โดยจะเรง
พิจารณาและดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการตอไป 

 พิจารณารางรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการนํา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติท่ีย่ังยืน 

นายบูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ในฐานะคณะทํางานปฏิรูปการศึกษาและ        
การนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติท่ีย่ังยืน กลาววา คณะทํางานไดดําเนินการยกราง
องคประกอบของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติท่ียั่งยืน ประกอบดวย ๒ สวน กลาวคือ สวน
ท่ี ๑ ประกอบดวยขอมูลความเปนมา หลักการ จุดประสงค แนวทางการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
และกรณีศึกษาฯ ขอบขายและองคประกอบของขอเสนอเชิงนโยบายและกรณีศึกษาฯ วิธีการ 
ข้ันตอน และกระบวนการ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ สวนท่ี ๒ เปนขอเสนอเชิงนโยบาย           
ในการปฏิรูปการศึกษา และแนวทางการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชา 
สูการปฏิบัติท่ียั่งยืน รวมท้ังคูมือการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชาไปสู
การปฏิบัติท่ียั่งยืน และกรณีศึกษาการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชา
ไปใช และสวนท่ี ๓ ประกอบดวยขอมูลความเห็นและขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามศาสตรพระราชา
ไปใช และปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ และเพื่อเปนการรับทราบขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกลาวใหมีความสมบูรณมากขึ้น จึงเห็นควรมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๓            
ณ จังหวัดกาญจนบุร ีเพิ่มเติม ซึ่งจะเรงดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวใหเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 


